

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 05 năm nhìn lại (2016 - 2021)

L.Thanh Ngọc

Nhìn lại 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị với nhiều cách làm đa dạng, phù hợp. Kết quả đạt được từ việc triển khai đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hơn thế nữa, trong nhiệm kỳ này đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực - là những minh chứng “sống động nhất” của Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ trong hành trình học tập và làm theo Bác.

Sự tiếp nối vững chắc

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là sự tiếp nối Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03. Từ đó, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong toàn Đảng và toàn dân.

Từ những thành quả đạt được khi triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW, khóa XI, ngay khi tiếp nhận Chỉ thị số 05 cùng các văn

bản chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch triển khai, cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức học tập, quán triệt, nhất là, trong các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đều nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, và xem đây là một giải pháp quan trọng hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

“Học đi đôi với hành”

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tại Đảng bộ thành phố Cần Thơ việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều nơi nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW diễn ra sôi nổi, khắp thành phố, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đơn cử như: Mặt trận Tổ quốc gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện. Tuổi trẻ thành phố phát động phong trào “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Xây dựng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”. Ngành công an Cần Thơ gắn với học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong lao động, sản xuất; tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cũng theo đó mà phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; đạo đức xã hội ngày càng được củng cố và đẩy lùi những biểu hiện cá nhân, cơ hội, thực dụng, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống,...

Song song đó, việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 cũng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang thông tin điện tử của ngành; các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn viên, hội viên, sinh hoạt khu dân cư... Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị đã linh hoạt tổ chức nhiều hội thi, hội thảo khoa học, diễn đàn... phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, đơn vị giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Những bông hoa tươi thắm

Qua 05 năm thực hiện, thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ nét và đầy đủ hơn, quan tâm hơn lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu,

tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy đã chú trọng gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chính đồn Đảng, sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Từ đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị được tập trung giải quyết hiệu quả, kịp thời. Từ 2016 - 2021, thành phố đã tuyên dương, khen thưởng hơn 1.000 tập thể và gần 1.800 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, thành phố có 01 tập thể và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Vừa qua, ngày 18/5, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nhấn mạnh để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 03 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tin tưởng rằng, trên cơ sở những kết quả tích cực qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ dần trở thành thói quen, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố. Việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.